



บัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

RUS

Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi



ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ)



นายพลากร สุวรรณรัฐ เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University, United States of America. และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรี

ผลงานด้านวิชาการ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษา เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริการสาธารณะ อีกทั้งดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ และถ่ายทอดหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงนับเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสมอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเห็นควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ) ให้แก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายพิพัฒน์พล สาระโนทยาน เกิดเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ปัจจุบันอายุ ๔๓ ปี สำเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โครงการอาสาสมัครศึกษาโควิด ๑๙ เพื่อมิตรภาพ สปป.ลาว - ไทย ๗๐ ปีทางการทูตและเพื่อมิตรภาพ สปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม-พม่า กระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป.ลาว

ผลงานด้านวิชาการ นายพิพัฒน์พล สาระโนทยาน เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งทางด้านวิชาการในการร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อรักษาชีวิตและช่วยเหลือประชาชนทุกชาติ โดยไม่แบ่งแยกและประสานเจรจาในการนำวัคซีนโควิด ๑๙ และยาเพื่อใช้ในการรักษาให้กับกลุ่มประชาชนบอบบางและพลเมืองภาคแรงงานที่อาศัยในลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม จนเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ ทำงานร่วมกับคณะทูต รัฐมนตรี รัฐบาล เนื่องจากมีความสามารถเชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสามารถพิเศษด้านการบริหารพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสื่อภาษา (ไทย ลาว อังกฤษ เวียดนาม รัสเซีย) อีกทั้งเป็นผู้วางระบบบริหารจัดการสาธารณสุข ที่เข้าถึงประชาชน รวดเร็ว ปลอดภัย ครอบคลุม และประหยัดงบประมาณประเทศในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทางด้านวิชาการจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณามอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายพิพัฒน์พล สาระโนทยาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ ปัจจุบันอายุ ๓๕ ปี สำเร็จการศึกษาจาก Master of Business Administration, HULT International Business School, MA, USA. Master of Science in Financial Investment and Risk Management, National Institute of Development Administration. Financial Derivatives, Kelley School of Business, IN, USA. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)



ผลงานด้านวิชาการ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบสัมมาชีพด้วยดีจนประสบความสำเร็จ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นตั้งใจทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในฐานะประธานกรรมการ ESG /กรรมการ/ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารของบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งกรรมการอีกหลายแห่ง เช่น บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด เป็นต้น และเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือการดำเนินการต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ เพื่อบัณฑิตวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงและรองรับการมีงานทำภายหลังเรียนจบและมอบทุนให้แก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางอาชีพ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ การประกอบสัมมาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณามอบปริญญการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ นางสาวสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ)

๗๔

MR. PHOXAY KHAYKHAMPHITHOUNE เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๑ ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษา M.A, INTERNATIONAL RELATIONS, MOSCOW STATE INSTITUTE OF NATION RELATIONS ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลงานด้านวิชาการ MR. PHOXAY KHAYKHAMPHITHOUNE เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ และวิชาชีพจนประสบความสำเร็จจากการเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายนำพาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในเวทีสหประชาชาติ และมีการขับเคลื่อน สปป.ลาว ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผลักดัน การก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว - จีน และปรับระดับการยกระดับชีวิตของประชากร รวมถึงการสร้าง ความสัมพันธ์ไทย - ลาว อย่างรอบด้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี สร้างความร่วมมือทางวิชาการไทย - ลาว รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่วิทยาลัยเทคนิค กสิกรรมคงคำซ่าง คุณความดีเป็นที่ยกย่องนับถือแก่ประชาชนทั่วไป และนานาชาติ จนเป็นที่ประจักษ์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงเสนอสมณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณามอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ) ให้แก่ MR. PHOXAY KHAYKHAMPHITHOUNE เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)



นายนิเวศน์ บุญมา เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ ปัจจุบันอายุ ๕๗ ปี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สัตวศาสตร์) จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท แม็คโปรดักส์ จำกัด (ธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอ็นพี ไทย อะโกร กรุป จำกัด (ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม)

ผลงานด้านวิชาการ นายนิเวศน์ บุญมา เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาชีพด้วยดีจนประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท แม็คโปรดักส์ จำกัด (ธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์) ที่มีการส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ภายใต้ Concept “ผู้เลี้ยงมีกำไร ผู้บริโภคมีความปลอดภัย” รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และบริษัท เอ็นเอ็นพี ไทย อะโกร กรุป จำกัด (ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม) ซึ่งการดำเนินงานของนายนิเวศน์ บุญมา จึงได้รับการยอมรับและได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมายและยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการของคณะ อีกทั้งให้การสนับสนุนสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์รอบฐานองค์พระพิรุณ รวมถึงสนับสนุนทุนให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้านการประกอบสัมมาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสรรหาผู้ที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อโปรดพิจารณามอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) ให้แก่ นายนิเวศน์ บุญมา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป